

# CƠ QUAN HUYỀN DIỆU CỦA CON NGƯỜI

SAGIANG

## I- CON NGƯỜI BÍ ẨN LIÊN HỆ VŨ TRỤ

Con người xuất sanh sau vạn vật, nhưng lại là phần tinh anh nhất của vũ trụ có liên hệ mật thiết với vũ trụ rất bí ẩn, nhưng có nhiều trọng trách sanh động tất cả cả vạn vật và làm chủ vạn vật. Thân thể bé nhỏ hơn, sức khỏe kém hơn, nhưng trí thông minh lại tuyệt vời, vạn vật phải tùng phục. Thật vậy, bộ óc con người to lớn hơn tất cả động vật, con voi to tác nhưng mỏ bộ óc ra nhỏ hơn của con người, chỉ đến cá voi cũng thế. Các nhà bác học nhận định chính bộ óc con người có nhiều bí ẩn liên hệ vũ trụ.

Theo huyền linh học, chúng ta được biết linh quang nguyên tử (Linh tử) ở Thượng giới của vũ trụ sau khi hoàn thành cung đình Hữu tướng giới với 7 tầng liên hoa là hết nhiệm vụ sáng tạo, vì ngũ năng của Hư vô giới (quang, nhiệt, từ, điện, điện từ) hạn định tới mức độ 30 tỷ năm ánh sáng trong phạm vi cung đình Thượng giới mà thôi, Hư vô giới lại chỉ thị sáng tạo thêm bên ngoài, toàn là hỗn nguyên khối, những Thái dương hệ với những hành tinh, hệ tinh, vân sa thạch và không trần, giống như những vũ trụ khác trong Thiên nhiên. Toàn thể linh tử phải phân thân ra 4 loại vi linh quang nguyên tử (Vi linh tử): khoáng, thực, động, nhơn vi linh tử. Thế là Khoáng vật vi linh tử tung ra đầu tiên tạo ra Định tinh, tử hành tinh, sanh hành tinh, hệ tinh, vân sa thạch và không trần. Chúng cũng tăng cường cho Định tinh có đủ ngũ năng để điều hành Thái dương hệ. Hoàn tất nhiệm vụ, một phần lãnh làm chủ thể, còn lại bao nhiêu tiếp tục tạo lập những Thái dương hệ khác vô số tạo thành Ngân hà, và nhiều Ngân hà tập hợp thành Quốc độ. Hiện nay, khối khoáng vật vi linh tử cứ tuần tự tiến hành mãi nhiệm vụ cho đến khi nào cõi Vô sắc giới không còn chỗ trống trong vũ trụ mới chấm dứt nhiệm vụ và tất cả trở nên chủ thể hết, nên không có trở về Thượng giới.

Kế tiếp theo Khoáng vật vi linh tử hoàn tất ở mỗi Thái dương hệ tới phiên thức vật vi linh tử tiến hành kiến tạo từ đơn bào thực vật trong nước, đầu tiên là đơn bào tiến dần lên đa bào, đến rong rêu tảo, thủy thực vật, hòa thảo, tiểu mộc và tấn triển lên địa lục trở thành thổ thực vật, tới đại danh mộc, lan tràn khắp nơi trên mặt đất, làm chủ thể thực vật sanh trưởng.

Tiến hành tiếp theo, Động vật vi linh tử kiến tạo tế bào động vật gồm những đơn bào còn gọi là nguyên sinh động vật tức là vi khuẩn và vi trùng từ trong nước lan dần lên địa lục, tinh tấn phát triển lên thấp sinh động vật tức là loài phù du, mò, dế... chỉ sống trong thời gian ngắn ngủi của mỗi thời vụ do các tế bào động vật phối hợp nhau phát triển ra, tiếp đến phát triển hóa sinh động vật gồm những con vật tiến triển qua trứng, ấu trùng nhộng và thành hình con vật ruồi, muỗi, ếch nhái, ve... đến giai đoạn thực thi noãn sinh động vật để trứng nở ra con vật, từ loài thủy tộc đến bò sát và loài chim. Tinh vi của Động vật vi linh tử là kiến tạo thai sinh động vật, mang bào thai để con cho bú từ cá đến thú 4 chân, tinh vi nhất là loài khí vượn có cơ thể tương đối hoàn bị hơn tất cả loài thú cầm. Chúng cấu tạo sanh vật thể và làm chủ nhiệm luôn các sinh vật này, tức là linh hồn của vạn vật. thú cầm.

Cuối cùng Nhơn vật vi linh tử giáng phạm tạo ra cơ thể con người tinh anh nhất hoàn vũ, đặc biệt là những bí ẩn liên hệ vũ trụ mà loài thú cầm rất hiếm hoi.

### a/- NGŨ HÀNH : KIM, MỘC, THỔ, THỦY, HỎA

Vũ trụ có ngũ năng (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ) liên hệ với Ngũ hành (Kim mộc thổ thủy hỏa), Ngũ năng và Ngũ hành đều ứng sử trong cơ thể con người, chúng ta không cảm thấy gì hết, do đã thường tình, chớ thật ra chúng nó liên tục sanh động tạo sức sống cho con người. Nếu chúng không còn hoạt nữa là con người chết. Liên hệ

bí ẩn này có từ khi cấu trúc nên bào thai kéo dài cho đến khi từ già nhân thể về thể xác, nhưng vi linh tử (Linh hồn) là nguyên tử nên bất diệt, chúng thăng về cõi sắc giới an dưỡng chờ đợi kiếp lai sinh theo luật Luân hồi. Nếu thiện quả nhiều sẽ thăng lên cõi vô sắc giới an dưỡng thời gian dài cho hết nghiệp thiện quả mới tái sinh. Còn ác nghiệp nặng sẽ không thăng về được cõi sắc giới, phải là đọa trên cõi Dục giới chịu trừng phạt, cho đến khi nhẹ bớt đi mới được thăng hoa lên cõi sắc giới và tái sinh tiếp tục trả nghiệp quả cho đến hết mới thôi.

Liên hệ bí ẩn về Ngũ hành rất hệ trọng trong cơ quan bộ phận con người, cho nên nếu thiếu hay đình trệ một phần là mang tật nguyên, bệnh hoạn, nhiều nữa là chịu chết thể xác:

1.- Ngũ mạch gồm 5 mạch máu trong cơ thể ứng với ngũ hành: Động mạch ứng với Hỏa, Tĩnh mạch ứng với Thủy, Tùy mạch ứng với Thổ, Đốc mạch ứng với Kim và Nhâm mạch ứng với Mộc. Cho nên Tùy mạch suy tức nhiên Thổ suy yếu làm đau nhức lưng và xương sống. Đốc mạch suy làm cho mắt yếu, đau mắt, nếu yếu nữa là nổi cườm và bị lòa. Nhâm mạch kém gây cho thiếu bồi dưỡng, Động mạch nhược gây thiếu năng lực, Tĩnh mạch thiếu khiến cho thừa nước thành bệnh thủy thũng...

2.- Ngũ hạch gồm 5 hạch trọng yếu trong cơ thể con người liên hệ trực tiếp với ngũ hành như Tinh hạch trực thuộc Hỏa, Giải hạch trực thuộc Kim, Nhãn hạch trực thuộc Thủy, Đờm hạch trực thuộc Thổ, Toan hạch trực thuộc Mộc.

3.- Ngũ tạng gồm 5 tạng thể trong đó Tâm tạng thuộc hỏa, Can tạng thuộc Mộc, Tỳ tạng thuộc Thổ, Phế tạng thuộc kim, Thận tạng thuộc thủy.

4.- Ngũ bộ gồm 5 bộ phận trong đó Bộ Tuần hoàn thuộc Hỏa, Bộ Hô hấp thuộc Kim, Bộ Tiêu hóa thuộc Thổ, Bộ Bài tiết thuộc Thủy, Bộ Thần kinh thuộc Mộc.

5.- Ngũ chi gồm 5 loại ngón chân và ngón tay, trong đó ngón Cái thuộc Kim, ngón Trỏ thuộc Mộc, ngón Giữa thuộc Thổ, ngón Áp út thuộc Thủy, ngón út thuộc Hỏa.

6.- Ngũ quan gồm 5 cơ quan trọng yếu, trong đó Nhãn quan thuộc Thủy, Khứu quan thuộc Hỏa, Thính quan thuộc Kim, Vị quan thuộc Thổ, Xúc quan thuộc Mộc. Tức là nó liên hệ trực tiếp sắc, thanh, hương vị xúc trong trần gian do Nhân, Nhĩ, Tỳ, Thiệt, Thân thu nhận.

7.- Ngũ lĩnh gồm 5 cơ quan trọng yếu bao quanh Nê hoàn cung gồm Hỏa lĩnh thu nhận và liên hệ tất cả những giác quan thuộc Hỏa từ 6 hệ thống trên, Kim lĩnh liên đới giác quan thuộc Kim, Mộc lĩnh liên đới giác quan thuộc Mộc, Thủy lĩnh liên đới giác quan thuộc Thủy

### **b.- TAM TÀI, ĐỐI VỚI CON NGƯỜI LÀ TAM HỒN**

Trời có Nhật, Nguyệt, Tinh, cõi trần có Thiên Địa Nhơn, Vi linh tử (Linh hồn) có 3 phần Tam hồn: Ý thức hồn, Vô thức hồn, Tiềm thức hồn khi đã chết. Khi còn sinh tiền Vi linh tử có 3 thành phần: Ý thức, Vô thức và Tiềm thức. Khi ngũ lĩnh báo cáo với ý thức những giác quan thu nhận do hệ thống ngũ hành chuyên đến, chúng chuyên ngay vào ý thức, ý thức đệ báo với vô thức để nghiên cứu và ra chỉ thị đáp ứng nhu cầu cấp thiết, hay bình thường. Ý thức nhận lệnh ban chỉ thị cho ngũ lĩnh thi hành xong rồi báo cáo thành quả về Nê hoàn cung. Lúc bấy giờ tiềm thức ghi nhận tất cả nhận thức, suy tư và hành động thiện ác vào khoản lưu trữ. Cho nên gặp dịp kích thích tiềm thức, nó phải trình ngay cho vô thức biết và nhớ lại trọn vẹn những hành động, suy tư của lúc trước đã bị quên lãng.

Cho nên bảo khi chết, Tam hồn thăng chi Thiên, Thất phách giáng chi địa.

### **c.- THẤT PHÁCH. BẢY VÍA.**

Khi sanh tiền, thất phách ngự trị trong 7 tụ điểm luân xa từ đốt xương cùng của xương sống lên tới nê hoàn cung, ông bà ngày xưa lại gọi là 7 vía. Nhiệm vụ của Thất phách khi sanh tiền là thu nhận những

cảm quan nội giác và ngoại giác báo cáo về Vi linh tử, đồng thời di chuyển mệnh lệnh của Vi linh tử đến các cơ quan nội cũng như ngoại giao thực thi và con ung đúc yểm trợ thêm năng lực nữa để hoàn tất trách vụ được giao phó. Chúng lại rời khỏi vị trí khi toàn thân không còn sinh lực trước vi linh tử nữa, nhưng không đi đâu cả chỉ lẩn quẩn quanh thi thể bất động, cho đến khi nào thi thể tan rã ra hết, chúng mất hết sinh khí và tan biến mất, vì chúng chỉ là tạm linh thể của thân xác, cho nên hỏa táng là cố ý cho thất phách siêu thoát khi đã hết nhiệm vụ. Có nhiều người còn cho thủy táng để cho cá ăn hết thể xác tiêu mất luôn thất phách, cũng như điều táng. Ngày nay các đại tư bản gia con tiến tới không tang, để giữ nguyên thi thể trong không gian, không bị tan rã, để tồn tại thất phách, hầu có sau này y dược tiên bệ thượng thặng có thể mang về cứu sống lại hầu sử dụng bộ óc siêu việt. Còn thuật ướp xác của cổ nhân, gi thi thể